

## ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

**นโยบายสำคัญ** ลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำและการแท้งซ้ำในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการให้คำปรึกษาและบริการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งอย่างทั่วถึง พัฒนาระบบช่วยเหลือส่งต่อให้วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยได้ และส่งเสริมการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

**มาตรการที่ 4** ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะการให้บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ สำหรับการจัดการบริการในพื้นที่

**กิจกรรมที่ 10** พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ระยะเวลาดำเนินการ** มีนาคม 2563

**เป้าหมาย** จำนวน 1 ครั้ง

### ผลการดำเนินงาน

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน การวางแผนครอบครัว การยุติการตั้งครรภ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์ 2) มีทัศนคติเชิงบวกในการแก้ไขปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ 3) มีทักษะในการให้คำแนะนำ กลวิธีในการให้สุขศึกษา และการส่งต่อ 4) สามารถวิเคราะห์และวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ และ 5) สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นผู้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเป็นพี่ปรึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก สภาการพยาบาล ฯลฯ

ขอบเขตเนื้อหาของหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 5 Module (ภาคทฤษฎี จำนวน 15 ชั่วโมง หรือเท่ากับ 1 หน่วยกิต) ดังนี้

Module ที่ 1 การจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน

(YFHS : Youth Friendly Health Services)

Module ที่ 2 การป้องกันและทักษะชีวิต

Module ที่ 3 การวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด

Module ที่ 4 การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

Module ที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธุ์



\*\*\*\*\*